

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๓๐๕๖



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการป้องกัน ปรابปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว๒๘๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางป้องกันปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ โดยให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลและแจ้งให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง ประธานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอดส่องกวดขันจับกุม ผู้กระทำความผิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบถึงโทษกระทำความผิด ช่องทางการแจ้งเบาะแสตลอดจนสืบบนนำจับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะการเข้าถึงในการเล่นพนันฟุตบอลง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมในระบบปิด (Offline) ที่มีเล่นในเฉพาะกลุ่ม เปลี่ยนรูปแบบการเล่นพนันสะดวกมากขึ้นเป็นระบบเปิด (Online) ที่มีการเล่นกับบุคคลทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการปรابปรามผู้ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อห่วงใยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้วางแนวทางป้องกัน ปรابปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ สำนวจตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาจเป็นแหล่งเสี่ยงต่อการเล่นพนันส่งข้อมูลให้คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจารณา กำหนดแนวทางป้องกัน ปรابปราม และการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ ดำเนินการในทางปฏิบัติพื้นที่ตนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๒. แจ้งให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ สอดส่องกวดขันการกระทำความผิดในเรื่องพนันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ หรือการพนันกีฬาประเภทอื่นรวมถึงการพนันออนไลน์ ถ้าพบว่ามีผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยเฉียบขาด หรือหากตรวจสอบพบเว็บไซต์การพนันออนไลน์ให้แจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาดำเนินการในกรณีดังกล่าว

๓. แจ้งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์กับสถานศึกษา ผู้ปกครองบุตรหลาน ให้ช่วยกันป้องกัน และสอดส่องดูแลพฤติการณ์การใช้เงินของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเล่นการพนัน

๔. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน ปรابปราม และการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทร/โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๔๕๗๕